



ที่ ศธ 04114/ ๖ ๖๖๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 49000

11 กรกฎาคม 2561

เรื่อง อนุมัติจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการ  
อินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

อ้างอิง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04114/ว533  
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการ  
อินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 1 ชุด  
2. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้แจ้งให้โรงเรียน  
ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานค่าเช่าอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งรับรองและแนบสำเนาใบแจ้งหนี้ หรือ  
หลักฐานการชำระค่าเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด และส่งหนังสือยืนยันรายงานการเช่าอินเทอร์เน็ต  
ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษา เพื่อแจ้งรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณค่าเช่า  
อินเทอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้งบประมาณปีพ.ศ.2561 จากแผนงานพื้นฐาน  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา  
ประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน รายการค่าสาธารณูปโภค เพื่อเบิกจ่ายให้แก่โรงเรียนเป็น  
ระยะเวลา 7 เดือน (มกราคม-กรกฎาคม 2561) ทั้งนี้งบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตดังกล่าวให้เบิกจ่ายตาม  
วัตถุประสงค์ ของการจัดสรรและตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ที่กำหนดโดย  
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

/อนึ่ง...

อนึ่ง การจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ใช้ข้อมูลจากการรายงานและรับรองของเขตพื้นที่การศึกษา กรณีค่าเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนใดที่ได้รับการจัดสรรมีความคลาดเคลื่อน หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ขอให้โรงเรียนแจ้งรายงานข้อมูลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรายงานข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปจัดสรรเพิ่มเติมหรือปรับลดในการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ตสำหรับเดือนสิงหาคมและกันยายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาส ไชยมี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
โทร.0-4261-1532 ต่อ 15